

THÁI THUY

Gỡ khó trong giải phóng mặt bằng



Xây dựng hạ tầng khu tái định cư xã Thái Thượng (Thái Thụy).

Thời gian qua, huyện Thái Thụy đã thu hút được khá nhiều nguồn vốn đầu tư, triển khai các dự án xây dựng nhà máy, cụm công nghiệp, đường điện, mở rộng và nâng cấp đường giao thông... Để hoàn thành các công trình, dự án, huyện đã tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo mặt bằng "sạch" để thực hiện

các công trình, dự án. Nhiều dự án trọng điểm quốc gia, của tỉnh trên địa bàn huyện như dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy sản xuất Amon Nitrat, các dự án giao thông đường 39B, đường tránh 39B, tuyến đường bộ ven biển, đường ĐT456 từ Võ Hối đi Diêm Điền, đường 39A từ Võ Hối đi Diêm Điền... đã hoàn thành GPMB. Việc bàn giao mặt bằng cho

các công trình, dự án sớm triển khai đã giúp phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và tạo sức hút đầu tư vào huyện. Toàn huyện Thái Thụy hiện có 10 dự án đang thực hiện GPMB. Xác định công tác này có vai trò quan trọng sớm đưa các dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, huyện đã tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, huy động cả

hệ thống chính trị vào cuộc, tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ GPMB; thành lập tổ công tác, tổ dân vận. Mỗi tổ công tác đều có sự tham gia của cán bộ làm công tác dân vận, MTTQ và đại diện hộ dân tham gia dự án là thành viên, với mục tiêu huy động cả hệ thống chính trị tham gia bàn bạc, thống nhất cách thức triển khai, phân công nhiệm vụ tuyên truyền, vận động để nhân dân biết và thực hiện. Khi triển khai các công trình, dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đều phối hợp với chủ đầu tư tổ chức họp tất cả các hộ dân liên quan để thông báo về chủ trương, công khai quy hoạch chi tiết tại các khu dân cư, khu trung tâm xã để nhân dân được biết, cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân. Đặc biệt, quá trình lên sơ đồ giải thửa, kê khai, kiểm đếm đều được giám sát chặt chẽ, bản dự thảo được gửi công khai đến từng hộ dân để xem, ký xác nhận làm cơ sở để Hội đồng đền bù, GPMB huyện rà soát lại trước khi

phê duyệt. Đối với những địa bàn khó khăn, có nhiều vướng mắc, huyện thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với nhân dân để lắng nghe đồng thời tuyên truyền cho nhân dân hiểu và thực hiện. 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã hoàn thành GPMB 568.968m² đất của 1.008 hộ gia đình, cá nhân; đã chỉ tra tiến bồi thường, hỗ trợ GPMB trên 64 tỷ đồng.

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua địa phận huyện Thái Thụy dài 20km, qua 11 xã, thị trấn. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện chế độ, chính sách bồi thường thỏa đáng, công khai, minh bạch, đến nay Thái Thụy đã bàn giao cho đơn vị thi công triển khai làm đường trên 9km, giai đoạn 1. Giai đoạn 2 thực

hiện giải phóng 11,6km, đã cơ bản hoàn thành GPMB đất nông nghiệp, 709/759 hộ đã nhận tiền đền bù, số hộ còn lại đang hoàn thiện phương án, phần đầu hoàn thành trước ngày 31/8. Đối với đất ở của 144 hộ có đất bị thu hồi thực hiện dự án, đã hoàn thành công tác kiểm đếm, đang niêm yết công khai, hoàn thiện phương án trình phê duyệt, phần đầu hoàn thành trong năm 2019. Các xã phải xây dựng khu tái định cư là Thụy Trinh, Thái Thượng, Thái Nguyên và Thụy Hà đang thực hiện GPMB, triển khai thi công xây dựng hạ tầng.

Có thể khẳng định những kết quả đạt được trong công tác GPMB đã góp phần thu hút đầu tư cho Thái Thụy thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

MINH NGUYỄN



Người dân Thái Thụy đồng thuận trong giải phóng mặt bằng.

Tiêu chí số 7 về môi trường là một trong những tiêu chí khó trong xây dựng huyện nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, với quyết tâm trở thành huyện NTM trước năm 2020, huyện Kiến Xương đã nỗ lực thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đánh giá của UBND huyện Kiến Xương: Giai đoạn trước năm 2010 khi chưa thực hiện xây dựng NTM, công tác bảo vệ môi trường nói chung, việc quản lý, thu gom xử lý chất thải rắn khu vực dân sinh, các cụm công nghiệp, các làng nghề còn hạn chế, tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn ra ở một số nơi. Các công trình xử lý chất thải rắn chủ yếu là bãi chôn lấp tạm thời, không bảo đảm tiêu chuẩn. Tỷ lệ thu gom rác thải đạt thấp khoảng 60%, không có khu xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt rác. Trên đồng ruộng chưa có bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, chưa có nơi tập kết chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn công nghiệp chưa được quản lý chặt chẽ. Ở các làng nghề cũng chưa có phương án bảo vệ môi trường, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường ở các cụm công nghiệp chưa được đầu tư xây dựng...

Bà Ngô Thị Bích Liên, Trưởng phòng Tài nguyên

KIẾN XƯƠNG

Thực hiện tiêu chí môi trường



Công nhân Công ty TNHH Sơn Hà (cụm công nghiệp Vũ Ninh, Kiến Xương) tham gia vệ sinh môi trường.

và Môi trường huyện Kiến Xương cho biết: Xác định môi trường là tiêu chí khó nên ngay khi bắt tay vào xây dựng NTM, huyện thường xuyên có công vận động các xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhất là trong thời điểm phần đầu hoàn thành các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND

tiền về xử lý rác thải sinh hoạt. Thường xuyên kiểm tra, xử lý các điểm phát sinh rác thải để không đúng quy định; duy trì công tác vệ sinh môi trường hàng tháng; tổ chức khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước, trồng hoa ven đường và xây dựng các bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật... Đặc biệt, yêu cầu các xã, thị trấn đẩy mạnh

công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường.

Kết quả đến nay, toàn huyện đã có 14 khu xử lý rác thải tập trung bằng công nghệ lò đốt với công suất từ 300 - 500kg/giờ; 20 khu xử lý bằng bãi chôn lấp; xây dựng 4.225 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng. Đặc biệt,

đã quy hoạch 1 khu xử lý rác thải đáp ứng xử lý chất thải rắn sinh hoạt của toàn huyện tại thị trấn Thanh Nê với diện tích 9,57ha. Bên cạnh đó, các xã đều thành lập các tổ thu gom rác thải được trang bị xe kéo, xe ô tô, dụng cụ chuyên dụng, bảo hộ lao động. Việc thu gom và xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt được thực hiện từ 2 - 3 lần/tuần. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt toàn huyện bình quân đạt 93%, số còn lại người dân xử lý tại chỗ hoặc tận dụng làm phân bón hữu cơ. Ở các khu vực công cộng như đường giao thông, các tuyến kênh mương, huyện chỉ đạo các đoàn thể phát động các phong trào tăng cường thu gom rác thải, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vứt bỏ bóng bao đảm sạch sẽ, thông thoáng trên các tuyến sông, kênh mương.

Đối với chất thải rắn công nghiệp hiện nay đều có thùng, kho chứa thu gom và ký hợp đồng xử lý với các công ty chuyên ngành. Đối với rác thải y tế với khoảng 166,3 tấn/năm đã được thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. Lượng chất thải rắn công nghiệp khoảng 3,81 tấn/năm đều được thu gom vào các bể chứa và ký hợp đồng xử lý với doanh nghiệp nên đã khắc phục cơ bản tình trạng gây ô

nhiễm môi trường do bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Các chất thải chăn nuôi được các hộ thu gom, xử lý bằng bể biogas hoặc ủ mục để làm phân bón cho cây trồng. Đã có 173/173 cơ sở chăn nuôi có diện tích chuồng nuôi lớn hơn 50m² thực hiện thủ tục về môi trường theo quy định. Các làng nghề, các hộ sản xuất, kinh doanh trong làng nghề đã lập phương án bảo vệ môi trường. Các cụm công nghiệp đang hoạt động đều đã lập và được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Để nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, Kiến Xương tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong công tác bảo vệ môi trường. Phần đầu tỷ lệ rác thải rắn được thu gom và xử lý đúng theo quy định đạt từ 90% trở lên, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt 50% trở lên; có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, thôn có rãnh thoát nước và được trồng cây xanh hoặc trồng hoa, cây cảnh; 90% trở lên số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện việc xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn bảo đảm bền vững.

THU THỦY

Trên 495 triệu đồng ủng hộ quỹ nhân đạo

Quỹ nhân đạo năm 2019 được phát động từ ngày 10/4/2019. Theo đó, mức vận động xây dựng quỹ đối với cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên các trường học, cán bộ, sĩ quan trong lực lượng vũ trang ủng hộ 100.000 đồng trở lên; cán bộ hưu trí và các hộ là dịch vụ kinh doanh ủng hộ 30.000 đồng trở lên; hộ làm nông nghiệp, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ủng hộ từ 10.000 đồng trở lên... Ngoài ra, vận động các doanh nghiệp, công ty, trạm trại, các tổ chức tôn giáo ủng hộ từ 500.000 đồng trở lên.

Đến nay, tổng quỹ nhân đạo năm 2019 đã thu được 495.421.000 đồng. Nguồn quỹ nhân đạo sẽ được dùng giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, để bị tổn thương, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

THU TRANG

**THÁI THUY
Tổng vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt gần 4.400 tỷ đồng**

Theo báo cáo của UBND huyện Thái Thụy, từ năm 2010 đến tháng 6/2019, tổng số vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) toàn huyện đạt gần 4.400 tỷ đồng.

Sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, các xã đã đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới nhiều hạng mục, công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó, đã nâng cấp, xây dựng mới 1.259,5km đường giao thông nông thôn; 195,8km kênh cấp 3, nạo vét hàng triệu m² kênh mương nội đồng; xây dựng mới 366 trạm biến áp, nâng cấp 419,3km đường dây trung áp, 937,5km đường dây hạ áp; đầu tư xây mới và cải tạo, nâng cấp 50 trường học các cấp; 270/270 thôn có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng; đầu tư xây mới và cải tạo, nâng cấp 22 chợ nông thôn...

Đến nay, Thái Thụy có 47/47 xã đạt chuẩn NTM; huyện cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí, đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm tra để nghị trung ương thẩm định, xét và công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019.

TRẦN TUẤN



Nông thôn mới xã Thụy Phúc (Thái Thụy).

**KIẾN XƯƠNG
Chuyển mục đích sử dụng đất cho 2.185 trường hợp**

Những năm qua, công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Kiến Xương cơ bản đi vào nền nếp, được thực hiện đúng thẩm quyền, bảo đảm nghiêm túc, có hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số người dân tự ý lấn, chiếm đất do sự buông lỏng quản lý của cấp xã. Từ năm 2015 đến nay, huyện Kiến Xương có 2.185 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích trên 367.270m²; trong đó, 2.133 trường hợp được phép của cơ quan có thẩm quyền, diện tích trên 343.426m²; 52 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích 23.844m². Đã xử lý dứt điểm 31 trường hợp vi phạm, diện tích 5.041m²; còn 21 trường hợp chưa xử lý dứt điểm, diện tích 18.803m². 30 trường hợp lấn, chiếm đất, diện tích 2.720m², trong đó lấn, chiếm đất trồng lúa 391m²; đã xử lý dứt điểm 16 trường hợp, chưa xử lý dứt điểm 12 trường hợp, còn 2 trường hợp lấn, chiếm 70m² đất trồng lúa chưa được UBND xã xử lý.

ĐỨC DÙNG

VIỆT HÙNG

Đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới

Về Việt Hùng (Vũ Thư), chúng tôi được chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ từ diện mạo làng quê đến đời sống của người dân nơi đây. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ, những ngôi nhà cao tầng mọc lên từng ngày, hoạt động sản xuất của người dân sôi động... là minh chứng cho kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Ông Phan Văn Ban, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định xây dựng NTM là cơ hội thuận lợi làm thay đổi diện mạo nông thôn cũng như nâng cao chất lượng đời sống của người dân, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã

đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chủ động triển khai nhiều giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện các tiêu chí NTM. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên thực hiện đó là huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đến tháng 6/2019, toàn xã đã huy động gần 30 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí NTM. Theo đó, địa phương đã nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới gần 300 tuyến đường giao thông trục xã, trục thôn, đường nhánh cấp 1, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng với tổng chiều dài hơn 50km (đạt 100% kế hoạch). Hệ thống

công trình thủy lợi bảo đảm đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu, sản xuất của người dân và phòng, chống thiên tai tại chỗ. Các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, trường học, trạm y tế xã, công trình nước sạch... được quan tâm đầu tư đúng mức.

Ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các tiêu chí phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện xây dựng NTM. Xã đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, mang lại những đổi thay tích cực về phát triển kinh tế - xã hội. Trong sản xuất nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền đã tập trung chỉ đạo người dân tích cực chuyển

dịch cơ cấu cây trồng, đưa các giống lúa cho năng suất cao, chất lượng gạo ngon vào gieo cấy với hơn 60% diện tích canh tác. Cùng với sản xuất nông nghiệp, địa phương cũng đẩy mạnh phát triển lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Toàn xã hiện có gần 600 hộ phát triển các ngành nghề cơ khí, xay xát, dịch vụ nông nghiệp, làm bún, bánh... thu hút gần 1.300 lao động tham gia. Bên cạnh đó có gần 5.000 lao động làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh góp phần tăng thu nhập cho gia đình cũng như tổng thu nhập của toàn xã. Đến nay bình quân thu nhập đầu người của xã đạt 46,2 triệu

đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,86%. Trên địa bàn không còn hộ đói, hộ có nhà ở dột nát; đời sống nhân dân được nâng lên, tăng hộ khá, hộ giàu, giảm hộ nghèo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Là người trực tiếp thụ hưởng thành quả xây dựng NTM, bà Nguyễn Thị Sim, thôn Mỹ Bồng chia sẻ: Chứng kiến sự đổi thay của quê hương, người dân chúng tôi ai ai cũng phấn khởi. Nhờ có xây dựng NTM mà đồng ruộng được chỉnh trang, giao thông nội đồng, hệ thống tưới, tiêu được đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo. Thế hệ con cháu của chúng tôi giờ được học tập, vui chơi dưới những mái trường đạt chuẩn. Không chỉ đời sống vật chất được nâng lên mà đời sống tinh thần cũng phát triển phong phú, đa dạng thông

qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Ông Phan Văn Ban, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Việc hoàn thành các tiêu chí NTM đã khó nhưng để giữ vững và phát huy các tiêu chí còn khó hơn.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo thực hiện các giải pháp nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí,

hướng đến mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao.

THANH HUỖN

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)



Diện mạo nông thôn mới xã Việt Hùng.